



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ที่ ๒๔๓ / ๒๕๕๕
เรื่อง มอบหมายงาน

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๐ เพื่อเป็นการกระจายงานไม่ให้เกิดความล่าช้า และเสียหายแก่ทางราชการ จึงมอบหมายงานให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

๑. นายไสว กิตติธิกุล ตำแหน่งรองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล การอนุญาต อนุมัติ ตรวจสอบ งานเอกสารต่าง ๆ ส่วนโยธา
 ๒. นายสมบูรณ์ จุงกลาง ตำแหน่งรองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล การอนุญาต อนุมัติ ตรวจสอบ งานเอกสารต่าง ๆ ส่วนการคลัง
- ดังนั้น ทั้ง ๒ ท่าน ขอได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนและรับผิดชอบในหน้าที่อย่าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ หากขัดข้องหรือปัญหาขอได้แจ้งหรือรายงานให้ทราบทันที
- ส่วนงานสำนักงานปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมการเกษตร และ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ในความรับผิดชอบและกำกับดูแลของนายกององค์การบริหารส่วนตำบล ในเมือง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายบรรเจิด สอพิมาย)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง **สำเนาถูกต้อง**

(นายวีเียร พลีสดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

ที่ ๖ / ๒๕๕๙

เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองปฏิบัติราชการแทน

เพื่อประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติราชการด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว รวมทั้งเป็น
การลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการ
ประชาชนโดยตรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมอบอำนาจให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติ ตาม
บัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้ ในการนี้ เมื่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ได้ปฏิบัติ
ราชการแทนที่ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ไปแล้ว ให้จัดทำบัญชีสรุปย่อเรื่องเสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลในเมืองให้ทราบทุกสามสัปดาห์

ทั้งนี้ ตั้งแต่เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบรรเจ็ด สอพิมาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง

บัญชีการมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน
๑	การอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ตาม ม.๔ ม.๓๓ ม.๕๖ และ ม.๖๐ แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕)	พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖	อำนาจในการอนุญาต (รายใหม่) ต่อใบอนุญาต และเลิกกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (๑๓๐ ประเภท)
๒.	อนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตาม ม.๔ ม.๕๕ ม.๒๗ และ ม.๔๐ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒)	พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖	อำนาจในการอนุญาต / ระวังการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
๓.	อนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (ตาม ม.๔ ม.๒๕ ม.๒๗ และ ม.๔๐ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒)	พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖	อำนาจในการอนุญาตจัดตั้ง (รายใหม่) ต่อใบอนุญาต และเลิกกิจการสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
๔.	การช่วยเหลือสาธารณภัย	พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖	มอบอำนาจในการจัดทำ แจ้งและทำการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
๕.	การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์	พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖	มอบอำนาจในการจัดทำ แจ้งและทำการช่วยเหลือผู้มาร้องทุกข์